

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN...

(Tiếp theo trang 1)

toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm lập dân tộc và xây dựng miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta; khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện đề trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo,

trước hết là về các vấn đề: Chủ đề và phương châm của Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong qua trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện.

Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm vụ mới. Nội dung của Báo cáo chính trị phải mang tính khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong Báo cáo chính trị, nhưng không trùng lặp với Báo cáo chính trị. Đặc biệt là, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Đề cương các văn kiện trình Hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo

l luận tại đại hội Đảng bộ các cấp, cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng.

Liên hệ về kết cấu của các báo cáo cần được quyết định sớm ngay tại Hội nghị này, để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành Chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần được Trung ương cho ý kiến.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XIII về vấn đề này; khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố (về tuổi tại cư và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam); về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên...

(theo vietnamplus.vn)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG CHO Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Sáng ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Trước Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự:

- Xem xét cho thời giữ các chức vụ, nghi công tác đối với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm.

đảng viên. Dự và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Kỳ Bá có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó 1 đảng viên được hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

* Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng ngày 16/5, Đảng ủy phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các

Chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên cao tuổi đảng cho sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền tự thành phố đến cơ sở trong những năm qua. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; bằng trí tuệ và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào ở địa phương; mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.

ĐÀO QUYÊN - MINH NGUYỄN

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 1.757 điểm cầu trong cả nước với gần 64.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và trung tâm chính trị các huyện, thành phố; đại diện ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và trưởng các khoa, phòng liên quan của Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an thông tin chuyên đề những nội dung quan trọng của Luật Cán chức, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; đồng chí Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông tin chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tài liệu các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và các năm tiếp theo; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đề biểu dương, nhân rộng trong toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế để tham mưu cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người, không để lan rộng thành "điểm nóng". Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đảng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tăng cường các lớp bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức, thông tin trên các lĩnh vực cho phóng viên, biên tập viên trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

ANH ĐÀO

Tuần du lịch tỉnh năm 2024 và hội chợ triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố

Chiều ngày 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức tuần du lịch tỉnh năm 2024 và hội chợ triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024).

Tuần du lịch tỉnh năm 2024 và hội chợ triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố và Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2024, địa điểm khai mạc tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Các hoạt động trọng tâm gồm: chương trình khai mạc; trưng bày ảnh đẹp du lịch, giới thiệu không gian, tour, tuyến của các công ty du lịch; trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các huyện, thành phố; trình diễn khinh khí cầu bay để du khách tham quan và chụp ảnh; trình diễn múa rối nước; các hoạt động trình diễn dân gian; khai trương điểm du lịch; tour du lịch trải nghiệm làng nghề lụa dũi Nam Cao - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; chương trình du lịch miễn phí tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh tại các khu, điểm du lịch nội tỉnh...

Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh; thu hút người dân và du khách trong và ngoài nước tiếp tục đến với Thái Bình trong mùa du lịch năm 2024. Qua đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào các hoạt động du lịch, tạo phong trào, nguồn lực đầu tư cho du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TU ANH

TIỀN HẢI

Khoanh vùng xử lý bệnh đốm trắng trên tôm

Xưởng giống nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè trong tháng 4 nhưng hiện nay một số diện tích thủy sản của xã Đông Minh (Tiền Hải) đã xuất hiện bệnh đốm trắng làm tôm chết hàng loạt. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, huyện Tiền Hải tích cực chỉ đạo xã Đông Minh phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện các biện pháp xử lý môi trường để bệnh đốm trắng không lây lan ra diện rộng.

Bệnh đốm trắng khiến tôm chết tại nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh mấy ngày qua. Các hộ dân đang tích cực thực hiện các biện pháp khống chế bệnh đốm trắng không để lây lan ra diện rộng. Ông Cao Văn Thế cho biết: Tôm giống tôm vụ xuân hè từ ngày 16/4 với diện tích 1.000m². Trước khi xuống giống, tôm đã xử lý môi trường ao nuôi như khử trùng nguồn nước, diệt tạp; tuy nhiên, mấy ngày qua tôi ra kiểm tra ao nuôi thấy hiện tượng tôm chết rải rác. Ngay khi có hiện tượng tôm chết bất thường

tôi đã báo cáo chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân dẫn đến tôm chết hàng loạt. Hiện tôi đã xử lý môi trường ao nuôi và tiêu hủy tôm chết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Ngoài gia đình ông Thế, một số ao nuôi tôm của các hộ dân ở hai thôn Ngải Châu, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện bệnh đốm trắng làm tôm chết hàng loạt. Ông Trương Xuân Hội, Giám đốc HTX SXKD thủy sản Hải Châu, xã Đông Minh cho biết: Diện tích vùng đầm của xã Đông Minh đạt 110ha. Hầu như năm nào bệnh đốm trắng cũng xảy ra trên diện tích tôm mới thả. Vụ nuôi tôm năm nay, bệnh đốm trắng xuất hiện sớm hơn ở diện tích ao nuôi của 12 hộ dân tại các thôn Ngải Châu, Minh Châu, Thanh Lâm với diện tích 8.177m², số lượng tôm thiệt hại 22 vạn con. Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh đốm trắng chủ yếu do giai đoạn này đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch lớn trong quá khứ như các ao nuôi có tôm chết đều có độ sâu hạn chế nên

khí trời nắng và mưa xuống làm tôm bị sốc nhiệt, tạo thuận lợi cho bệnh đốm trắng phát sinh. HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, huyện tăng cường tuyên truyền các hộ có biện pháp bảo vệ diện tích nuôi tôm, xử lý môi trường ao nuôi để bệnh đốm trắng không lây lan diện rộng.

Theo bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiền Hải, bệnh đốm trắng trên tôm ở xã Đông Minh có khả năng lây lan rộng nếu chính quyền địa phương không tập trung xử lý dứt điểm thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Nguyên nhân ban đầu tôm chết hàng loạt được xác định do thời tiết nắng nóng, trời mưa đột ngột tạo môi trường thuận lợi cho bệnh đốm trắng trên tôm phát sinh. Bệnh đốm trắng trên tôm hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị nên công tác phòng, chống, xử lý môi trường ao nuôi hết sức quan trọng. Đối với các ao đã thả giống và chưa có dấu hiệu bệnh, cần chăm sóc, quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn,

đặc biệt phải bảo đảm độ sâu nước ao nuôi tối thiểu 1,2m. Cho tôm ăn bằng thức ăn công nghiệp, không dùng thức ăn tươi sống, tăng cường bổ sung vitamin C vào thức ăn tổng hợp và một số khoáng chất vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Điều chỉnh các yếu tố môi trường như độ mặn, pH phù hợp. Dùng lưới chắn rào xung quanh bờ để ngăn chặn động vật trung gian mang mầm bệnh từ ngoài vào, xử lý nguồn nước ở ao chứa trước khi cấp vào ao nuôi bằng hóa chất Chlorine...

Ông Phạm Văn Sang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Sau khi phát hiện bệnh đốm trắng trên tôm, huyện đã phân công cán bộ trực tiếp phối hợp với địa phương kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm xác minh, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh. Trong đó, tập trung khoanh vùng dịch, tiến hành tiêu hủy toàn bộ tôm chết bằng hóa chất Chlorine. Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh đốm trắng, huyện



Diện tích nuôi tôm của các hộ dân thôn Minh Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải).

tập trung cao cho công tác chỉ đạo khống chế dịch bệnh, phân công cán bộ giám sát tại các vùng có bệnh đốm trắng, tổ chức thực hiện các biện pháp bao vây, đồng thời báo cáo tình hình bệnh đốm trắng theo quy định. Huyện đã chỉ đạo xã Đông Minh nhanh chóng huy động vật tư, hóa chất Chlorine để xử lý mầm bệnh, khử trùng khu vực nuôi, đồng thời thông báo rộng rãi cho các hộ nuôi trong vùng nuôi khác chủ động phòng ngừa dịch bệnh thông qua việc vệ sinh ao hồ, loại bỏ

động vật trung gian gây bệnh như: cua, còng, ốc tự nhiên. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tại các vùng chưa xảy ra dịch bệnh, khuyến cáo người nuôi tôm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, cùng nhau bảo vệ môi trường vùng nuôi, tránh lây lan từ hộ này sang hộ khác. Về phía người nuôi tôm, cần lưu ý theo dõi thường xuyên tình hình thối tiết, các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi như pH, độ mặn, oxy hòa tan, nhiệt độ, màu tảo... để có các biện pháp xử lý kịp

thời. Tăng cường biện pháp bảo vệ ao như: rào lưới chắn quanh ao, rải vôi quanh bờ để ngăn chặn các loài giáp xác mang mầm bệnh vào ao, xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi. Khi phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị nhiễm bệnh, người nuôi cần báo cáo chính quyền địa phương hoặc ngành chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không xả nước, chất thải chưa qua xử lý hoặc xác tôm chết, bị bệnh ra môi trường.

MẠNH THẮNG